

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thức	Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Trình tự thực hiện	<p>Bc 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.</p> <p>Bc 2: Tiếp nhận hồ sơ:</p> <p>1. Công quan, tổ chức Việt Nam, công dân Việt Nam và người nước ngoài có đủ hợp pháp tại Việt Nam nộp hồ sơ tại trụ sở làm việc của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.</p> <p>2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:</p> <p>+ Nếu yêu cầu, hợp lệ, thì nhận hồ sơ, in và trao giấy biên nhận, hạn ngày tiếp nhận kết quả.</p> <p>+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho yêu cầu.</p> <p>* Thời gian nộp hồ sơ: tối thiểu 2 ngày sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật).</p> <p>Bc 3: Nhận kết quả:</p> <p>a) Người nhận kết quả lấy giấy biên nhận cho cán bộ tiếp nhận kết quả kiểm tra, in chiu, nếu có kết quả gia hạn tạm trú thì yêu cầu người nhận kết quả nộp lệ phí và ký nhận.</p> <p>b) Thời gian: tối thiểu 2 ngày thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và thứ 7, chủ nhật).</p>
Cách thức thực hiện	tiếp nhận tại trụ sở làm việc của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thành phần, số lượng hồ sơ	+ Thành phần hồ sơ: a) Tờ khai đăng ký nhập cảnh, bổ sung, sửa đổi thông tin và gia hạn tạm trú (mẫu N5). b) Hồ sơ chi phí có giá trị liên quan tới người nước ngoài. + Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết	không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.
Chỉ tiêu thực hiện thủ tục hành chính	công quan, tổ chức và người nước ngoài có đủ hợp pháp tại Việt Nam.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính	Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính	gia hạn chung nhận tạm trú.
Lệ phí (nếu có)	10 USD.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)	Tờ khai đăng ký nhập cảnh, bổ sung, sửa đổi thông tin và gia hạn tạm trú (mẫu N5).
Yêu cầu, lưu ý khi thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)	<p>1. Công quan, tổ chức đăng ký nhập cảnh, bổ sung, sửa đổi thông tin, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài đã có hồ sơ chứng minh tính cách pháp nhân tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.</p> <p>2. Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có hộ chiếu hợp lệ, có thể thực hiện (trên trình hợp minh thông tin), chung nhận tạm trú do công quan có thẩm quyền Việt Nam cấp, đăng ký tạm trú tại Việt Nam và không thực hiện "chuyển nhập cảnh Việt Nam" hoặc không thực hiện "tạm hoãn xuất cảnh".</p> <p>3. Công dân Việt Nam đăng ký nhập cảnh, bổ sung, sửa đổi thông tin, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài phải là người có quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con với người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài (xét trình chi phí chứng minh quan hệ).</p>
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính	+ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014). + Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. + Thông tư số 157/2015/TT-BTC, ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định

ch thu, np và qun lý s dng l phí cp h chiu, th thc, giy t v nhp cnh, xut
cnh, quá cnh và c trú ti Vit Nam.